

มาตรการป้องกันการรับสินบน  
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์)



จัดทำโดย

ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์)



ประกาศโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์)  
เรื่องนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม โรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบาย ต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยทุกภารกิจต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ และปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) จะต้องไม่เรียกร้องจัดหาให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) จะต้องไม่รับหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

๕. โรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด ในการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์)

**แนวทางปฏิบัติตาม**  
**นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**การให้สินบน**

การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก สร้างความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาดังกล่าว ยาวนานในบริบทของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ การกระทำ ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐได้นำ แนวนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะ เรื่องการรับสินบน จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ และวางมาตรการกลไกในการป้องกันการรับหรือ ให้สินบนอย่างเข้มข้น และจริงจังทั้งนี้การดำเนินการต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุในเป้าหมายสำคัญโดยเป็นส่วนหนึ่งที่ จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นรูปธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภท

**ค นิยาม**

**สินบน(Bribery)** หมายถึงการให้หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินใจโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือหน้าที่รับผิดชอบ การทุจริตโดยใน ตำแหน่ง หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่อำนาจที่ตนมีอยู่

**คอร์รัปชัน(Corruption)** หมายถึง การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ และอิทธิพล ที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนและหรือผู้อื่น การเห็นแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฎร์ บังหลวงและความไม่เป็นธรรมอื่นๆที่บุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย

**ทรัพย์สิน** ให้หมายรวมถึงทรัพย์สิน และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ่น เป็นต้น

**ประโยชน์อื่นใด** หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น

## แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

ผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนและคอร์รัปชันที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึง ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านการหรือให้สินบน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้ บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักและเข้าใจนโยบายการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปชัน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์)จะต้องไม่ เข้าไปเกี่ยวข้อง ข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงรวมทั้งจะตงหรือทางอ้อมให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบการ การรับหรือให้สินบน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์) จะต้องไม่เรียกร้องจัดหารับหรือ ให้สินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน ลักษณะอื่นใด เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย เป็นการรับหรือ ให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ในการจัดซื้อจัดจ้างห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมนิประชาสรรค์)จะต้องไม่เสนอว่าจะทำ ให้สัญญาว่าจะให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดย จุดประสงค์เพื่อ จูงใจให้กระทำ การไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย